



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ม.สุรนารีประสานจีน มอบบ่อแก๊สชีวภาพสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ปลื้ม หลังประเทศจีนเห็นศักยภาพของสหกรณ์ที่ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพให้กับเกษตรกร เตรียมมอบบ่อแก๊สชีวภาพให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ๑๕๐ ครอบครัว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยจะส่งมอบบ่อแก๊สอย่างเป็นทางการในวันที่ ๖ สิงหาคม นี้

นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยสุรนารี ได้แจ้งมายังสหกรณ์ว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาสนใจเรื่องการใช้แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือก ด้วยการนำมูลสัตว์มาหมักไว้ในบ่อเพื่อเกิดเป็นแก๊สและสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ แทนการใช้แก๊ส LPG สำหรับการหุงต้มอาหาร โดยทางประเทศจีนยินดีให้การสนับสนุนด้วยการมอบบ่อแก๊สชีวภาพให้เกษตรกร ไทย ๓๐๐ บ่อ และจะมอบให้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ๑๕๐ บ่อ เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการ และที่เหลือกระจายไปยังเกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่และโนนแดงของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกในการประหยัดต้นทุนและ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงหมูบนบ่อแก๊สอย่างต่อเนื่อง และมีเกษตรกรที่สนใจสร้างบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครอบครัวแล้ว ๒๐ ราย โดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับเป็นเงินทุนการสร้างบ่อแก๊สบ่อละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป้าหมายในอนาคตคือต้องการให้มีพลังงานทดแทน ได้มีแก๊สใช้ และจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องการใช้มูลสัตว์ที่หมักในบ่อแก๊สมาผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไป เช่น นำไปรดต้นมันสำปะหลังก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ซึ่งจะได้เป็นทางเลือกในการทำเกษตรอินทรีย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยใช้ได้เอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งปัจจุบันทางสหกรณ์พัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ให้กับสมาชิกได้แล้วในระดับหนึ่ง

“ บ่อแก๊สที่ทางประเทศจีนมอบให้จะทำจากไฟเบอร์ เป็นรูปโดม มูลค่าบ่อละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกษตรกรต้องขุดหลุมกว้างลึก ๒x๓ เมตร เพื่อนำเอาอุปกรณ์บ่อแก๊สฝังลงไปใต้ดิน พร้อมมีท่อส่งแก๊ส และมีหม้อหุงข้าวที่หุงด้วยแก๊สมอบให้ ซึ่งสหกรณ์ได้คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวและมีพื้นที่อาศัยเหมาะสมกับการขุดบ่อแก๊สไว้ในบริเวณบ้าน ต้องมีการเลี้ยงสุกรหรือวัว เพื่อจะได้นำมูลของสัตว์มาใส่ในบ่อ หมักให้เกิดแก๊สสำหรับใช้ในครัวเรือนในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยสุรนารีจะจัดอบรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำบ่อแก๊สชีวภาพในเบื้องต้น และในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป” ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง กล่าว